

ที่ สปสช. ๓.๑๘.๑๕/๐๐๒๑๕

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช.๕๓๑/๓๙๖๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ แจ้งว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ สปสช.นค ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอเรียนว่าตามความนัยของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗(๓) กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนสามารถพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ศูนย์ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด ดังนั้น กรณีเทศบาลตำบลหนองควายได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการของเทศบาลขึ้นแล้ว การสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ รวมถึงค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ จึงสามารถดำเนินการได้ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ควรพิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น และสภาพปัญหาของพื้นที่ และควรให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วย นอกเหนือจากค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภายในศูนย์ฯ เพียงกิจกรรมเดียว นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความซ้ำซ้อนของค่าตอบแทนที่อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอาจได้รับในฐานะอาสาสมัครอื่นๆ เช่น ในฐานะ อสม. เป็นต้น ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนงานสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๒๐๕

: นายเสกสรรค์ กันยาสาย โทร ๐๒ ๑๔๑ ๔๓๐๗

โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๗๓๐